

Số: 21 /GDĐT

V/v: Hướng dẫn nghỉ Tết và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Các trường MN,TH,THCS trong huyện;  
- Trường TH, THCS Phụng;  
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Giang.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn;

Căn cứ Công văn số 104/SGDĐT-VP ngày 21/01/2021 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn nghỉ tết và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nghỉ Tết và yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện tốt các nội dung sau:

### **I. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021**

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết liên 07 ngày: từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết ngày thứ Ba 16/02/2021 (tức là từ ngày 29 tháng chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 05 tháng giêng năm Tân Sửu) trong đó đã tính cả ngày nghỉ bù thứ Bảy và Chủ nhật.

Các đơn vị không thực hiện ngày nghỉ cố định thứ Bảy thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp theo qui định của pháp luật.

### **II. Những việc cần thực hiện**

Các đơn vị, trường học đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự đơn vị mình trong thời gian trước, trong và sau Tết, đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1- Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; Tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh, không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc giao thông.

3 -Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và địa phương.

4 - Tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục và đào tạo; phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có nhiệm vụ trực, bảo vệ cơ sở vật chất, các tài sản của cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc 24/24 giờ vào các ngày nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương để có biện pháp cần thiết xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ,...cho đơn vị. Lịch phân công trực của đơn vị gửi cơ quan chủ quản và công an địa phương để phối hợp.

- Nhắc nhở cán bộ, giáo viên và giáo dục cho học sinh, sinh viên đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nhằm hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, đề phòng dịch tiêu chảy cấp xảy ra.

5 - Có kế hoạch triển khai các công tác chuẩn bị đón Tết, đảm bảo các điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được đón Tết Nguyên đán 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn.

6 - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân vui vẻ, phấn khởi, lành mạnh phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và một số chất gây nghiện khác.

7 - Các đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc theo quy định trong các ngày lễ, tết.

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa sâu sắc với mỗi người Việt Nam, Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong thời gian nghỉ Tết thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh về Phòng GD&ĐT để có hướng giải quyết kịp thời.

Sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc bình thường, báo cáo về phòng đ/c Hương trước 8h00 ngày 17/02/2021 (tức ngày mùng 6 Tết).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**Đào Thị Bích Ngọc**